



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร ๖๕๔๑

ที่ กท ๔๙๐๑/๒๕๐

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
มีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้

เรียน ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

ตามที่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หัวข้อการประเมินที่ 0๒๐ แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กำหนดให้ สำนักงานเขตมีแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ อย่างน้อย ๔ กระบวนงาน ประกอบด้วย ฝ่ายโยธา ๔ กระบวนงาน คือ ๑. การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร) ๒. การขออนุญาตระบายน้ำฝน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) ๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๔ กระบวนงาน คือ ๑. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร (รายใหม่) ๒. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ (รายใหม่) ๓. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (รายใหม่) ๔. การออก ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ฝ่ายรายได้ ๑ กระบวนงาน คือ การจัดเก็บและประเมินภาษี และฝ่ายเทศกิจ ๒ กระบวนงาน คือ ๑. การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวน สิ่งใด ๆ ในที่ สาธารณะ ๒. การเปรียบเทียบปรับออนไลน์ โดยแนวทางปฏิบัติฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการเขต นั้น

ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฝ่ายรายได้ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทั้ง ๓ กระบวนงาน ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมินที่ 0๒๐ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามหัวข้อการประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงขอเสนอแนวทางฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนวทางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

— เห็นชอบ ตาม ๒๖๒

(นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี)  
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

(นายปิยสวัสดิ์ ไชยยะ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระโขนง